



# คลาน

7 คนเผ่าที่ 1 พระเจ้า ของคน!

7 คนเผ่าได้รับการแนะนำทางจิตวิญญาณของพวกเขาที่ 'ชุมนุม' และโดยการอ่านกฎหมายมอบให้ Manifest The Gathering

เหมาะสำหรับจิตวิญญาณความต้องการของสังคมและการเคลื่อนไหวของชุมชน การรวบรวมความต้องการการกำกับดูแลของคณะ

คลานเป็นคณะกรรมการคนที่ 14 ได้รับการเลือกตั้ง (ผู้สูงอายุ) . สนับสนุนการเข้าร่วมชุมนุมในท้องถิ่นของคุณเลือกตั้งในกา  
1 ปี

(ขั้นต่ำ) ได้สูงสุดถึง 7 พระองค์และ 7 SHE (7\_7 กฎ) รวม 14 ผู้สูงอายุ  
ผู้สูงอายุได้รับการเลือกตั้งเป็นประจำทุกปี (วันสนุก, สัปดาห์ที่ 2 พุธ \* \* \* \*  
เดือน) . ใหม่ Gathering เลือกตั้งผู้สูงอายุในวันสนุก  
พวกเขาทำหน้าที่จนกว่าการเลือกตั้งในระยะถัดไป \* NATM

ใด ๆ ที่สนับสนุนในปัจจุบันสามารถเสนอชื่อตราบิตที่พวกเขาตอบสนองความต้องการที่จำเป็น ความต้องการที่จำเป็น  
อายุ 28-70 เป็นผู้ปกครองทางกายภาพและสามารถที่จะทำหน้าที่ของกรรมการจิตใจ ไม่มีความพิการทางเพศ  
(ลวนลามเด็กเพศเดียวกันหรือสับสนเพศ) ไม่มีประวัติอาชญากรรมครุบาไม่มีพระสงฆ์คาทอลิกไม่มีแม่ชีหรือพระสงฆ์

ผู้สูงอายุสามารถเลือกตั้งไม่ จำกัด จำนวนครั้ง (จนอายุ  
70) . เมื่อมีความจำเป็นในการเปลี่ยนผู้สูงอายุ แทนที่ได้รับการเลือกตั้งที่จะให้บริการจนกระทั่งเลือกตั้งในระยะถัดไป

ที่ SHE จะถูกแทนที่ด้วย SHE เขากับเขา



เมื่อมี 2 ผู้สูงอายุ 1 อาจกลายเป็นผู้ปกครอง Zenturion (CZ) อย่างไรก็ตามมีเสมอจะต้องมี 1  
ผู้สูงอายุ เฉพาะผู้สูงอายุสามารถเสนอชื่อและการเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียงลับ Custodian  
Zenturion ความพร้อมของเขาและเธอจะทำให้การเลือกตั้ง 1 ๗พบๆ และเธอ CZ เป็นที่น่าพอใจ  
แต่จะต้องมี 1 ผู้สูงอายุมี ได้รับการเลือกตั้ง CZ มีการทำคำชี้แจงความจริง  
หลังจากการเลือกตั้งของ CZ ที่คลานส่งลงทะเบียนสมาชิก UCG1 CZ แทนและ liase  
กับรัฐบาลท้องถิ่นและ Orackle

หน้าที่คลาน 1 ผู้สูงอายุมีการทำหน้าที่ทั้งหมด 14 ผู้สูงอายุสามารถแบ่งปันภาระงานอย่างสม่ำเสมอ

**จัดระเบียบ:** สถานที่รวบรวม (ฮอลล์, การรักษาความปลอดภัย) การขนส่งสำหรับคนป่วยคนพิการและผู้สูงอายุ  
...

**ประชาสัมพันธ์:** การชุมนุม (เมื่อไหร่ที่ไหนทิศทาง) เผยแพร่สื่อและข้อความของ 1 พระเจ้า 1 ความเชื่อคริสตจักร  
1 จักรवालปกครองผู้ปกครอง

**โปรแกรม:** ยินดีต้อนรับคุณ, เคำร่างลงรายละเอียดการสวดมนต์การอ่านการอภิปรายการระดมทุน ตรวจสอบให้แน่ใจภาษาหลัก  
...

**ถือ:** ระเบียบเลือกตั้ง การเหนี่ยวนำของแต่งงานใหม่ที่เกิดใหม่ ไว้อาลัยผู้ที่ชีวิตสิ้นสุดวันที่

กลุ่มที่ 1 ของเดือนยินดีต้อนรับคู่รักที่ลงนาม 'ศักดิ์สิทธิ์วิวาห์สัญญา' ในเดือนก่อนหน้า กลุ่มที่ 2  
ของเดือนต้อนรับเกิดใหม่ของเดือนก่อนหน้า การชุมนุมครั้งที่ 3  
ของเดือนยินดีต้อนรับผู้เข้าชมที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สนับสนุน กลุ่มที่ 4  
ของเดือนสะท้อนให้เห็นถึงผู้สนับสนุนและสมาชิกที่เสียชีวิตในเดือนก่อนหน้า

**การจัดเลี้ยง:** ที่นั่งเครื่องดื่ม (ไม่มีแอลกอฮอล์) , อาหาร (อาหารท้องถิ่น) เพลงเต้นรำ (ดั้งเดิมปัจจุบัน)  
, บันเทิง, ทำความสะอาด ...

อาหารและเครื่องดื่มจะถูกนำไปชุมนุมโดยการสนับสนุนการใช้แนวทางคลาน

**คณะกรรมการ:** การประชุม ป้องกันการโจมตีคู่แข่งอ่อนแอที่ยากจนและด้อยโอกาส รายงาน  
CZ

**ขึ้นเก็บ:** ชันรายการแคมเปญ (การเคลื่อนไหว) เตรียมวัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนที่จัดตั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  
( cron) ...

**ในการติดต่อ:** ด้วยไซร์สภา คัสโตเดียนาร์เดียนที่ยืนสำหรับการเลือกตั้งในเชิงพาณิชย์การเมืองสังคม  
... คณะกรรมการตำแหน่ง ...

สมาคมด้วยการสนับสนุนของผู้สนับสนุนการดูดซับท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมไม่แสวงหาผลกำไรทั้งหมดไม่ใช่สาเหตุความรุนแรงและความ  
เมื่อมีความจำเป็นใช้ที่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวรุนแรง

ทุก 3 ปีในวันสนุกของสัปดาห์ 4 ดาวพุธเดือน สมาคมเลือกตั้ง 2 Custodian-Zenturion (1 HE 1  
SHE) .

ได้รับการเลือกตั้ง C-Zenturion มี tomake ความจริงคำชี้แจง

## คำชี้แจงความจริง

โองดงามอันยิ่งใหญ่ทั้งหมด 1 & เท่านั้น **1GOD** . เป็นทั้งเขาและ SHE ใคร  
ผู้สร้างจักรวาลที่สวยงามที่สุด **พยาน:**

อ่อนน้อมถ่อมตนมากที่สุดชื่อสัตย์ปกครอง-ผู้ปกครองของคุณ (ชื่อที่ 1) .  
ได้รับการเลือกตั้งผู้ปกครอง-Zenturion โดยผู้สูงอายุของ (ชื่อ) การชุมนุม.

### รัฐตามความเป็นจริง:

ซึ่งเราจะให้ความช่วยเหลือ **1GOD**, ผู้สนับสนุนของ **1FAITH**, จักรवालปกครองผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น  
ว่าผมไม่ได้รับการสนับสนุนหรือคนที่จะฆ่าการทรمان, ข่มขืนหรือทำร้ายเด็ก  
มิได้รับการคุ้มครองทุกคนที่ไม่ได้ทำ ปกป้องความสมบูรณ์ของ **1GOD'S** ข้อความล่าสุดกฎหมายมอบให้  
Manifest

ในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง Zenturion 7 พฤติกรรมเป็นคำแนะนำของฉัน:

ไม่ได้คืนความรุนแรงกับ violenc

สังเกตเพื่อให้ตระหนักถึงพฤติกรรมต่อต้านสังคมและการป้องกันที่อยู่อาศัยประท้วงความอยุติธรรมแฉและป่าเถื่อนสิ่ง

พูดขึ้นสำหรับสิ่งที่ถูกต้อง

ลุกขึ้นยืนเพื่อโจมตีคู่แข่งได้ด้วยโอกาสอ่อนแอและคนขัดสนสำหรับแต่ **1GOD** และการที่ดีของมนุษยชาติ

อาจ **1GOD** เป็นพยานและผู้พิพากษาของฉัน

dishonoring ว่า 'ความจริงบ' นำไปสู่การยกเลิกการเป็นสมาชิก  
ห้ามจากการชุมนุมทั้งหมด หลบหลีกจากผู้สนับสนุน หาก dishonoring  
เป็นของธรรมชาติทางอาญาอัยการจะได้รับแจ้ง

**บันทึก !** สมาชิกแต่ละคนของจักรวาลปกครองผู้ปกครองไม่สามารถรับรางวัลกิตติมศักดิ์รางวัลหรือชื่อ  
พวกเขาไม่สามารถได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นประภทของรัฐบาลใด ๆ  
ถ้าถามว่าพวกเขาอาจจะให้คำแนะนำไม่ได้รางวัล หากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่พวกเขาสูญเสียสมาชิกของ  
UCG และไม่สามารถฟื้นความมัน

## การเป็นสมาชิก ไบสมัคร

ข้อความล่าสุด 1 พระเจ้าของกฎหมายมอบให้ Manifest! 1GOD 1FAITH 1Church จักรवालปกครองผู้ปกครอง

สมัครสมาชิกนี้จะใช้เพื่อแจ้ง UCG  
และได้รับการจดทะเบียนเป็นที่ชุมนุมของ

**1GOD 1FAITH 1Church**  
**จักรवालปกครองผู้ปกครอง**

นอกจากนี้ยังทำให้แยกสมาชิกส์โตเตีย  
Zenturions  
แห่งจักรवालปกครองผู้ปกครอง

ในพื้นที่เขียนชื่อแรกของ 'ผู้สูงอายุ' ที่ได้รับการเลือกตั้งผู้ปกครอง-Zenturions  
และได้ยื่น 'คำชี้แจงความจริง'



1 เซนต์ ชื่อของ ( เขา) ซี Zenturion: 1 เซนต์ ชื่อของ			
( เธอ) ซี Zenturion:			

เราชื่อผู้สูงอายุด้านบนและ Custodian-Zenturion จะปฏิบัติตามกฎสมาชิก: **อาจ 1GOD**  
เป็นพยานและผู้พิพากษาของเรา

วันที่: CG Kalender N-at-เมตร

**การเป็นสมาชิก** อาจถูกเพิกถอนถ้าในการละเมิดของ **กฎหมายมอบให้ Manifest** การละเมิดใด ๆ ที่จะได้รับการตรวจสอบและจัดการกับ

**1GOD คือเราเชื่อ!**

**1FAITH คือพลังทางศีลธรรมของเรา!**

**กฎหมายมอบให้ Manifest เป็นคู่มือของเรา!**

**จักรवालปกครองผู้ปกครองมีคริสตจักรของเรา!**

ปลาย